

# EPOCH<sup>®</sup> YIN AND YANG MASK

Hãy tham gia câu chuyện Epoch. Mỗi sản phẩm của Epoch sẽ đưa bạn đi khắp thế giới để trải nghiệm các nền văn hóa bản địa và khám phá các giải pháp làm đẹp đích thực lấy cảm hứng từ các nguyên liệu thuộc của dân tộc bản địa. Nu Skin quyên góp 0,25 đô la từ mỗi lần mua Epoch cho Tổ chức Force for Good để cải thiện cuộc sống của trẻ em ở mọi nơi. Những nguyên liệu dân tộc bản địa của chúng tôi luôn đến từ các nguồn có thể tái tạo, vì vậy bạn có thể chăm sóc bản thân, người khác và hành tinh của chúng ta.



## MẶT NẠ EPOCH YIN AND YANG

Hãy bắt đầu tìm kiếm sự cân bằng với bản thân, làn da và thế giới của bạn với mặt nạ Epoch Yin and Yang. Một nghi thức nhẹ nhàng giúp giải độc và nuôi dưỡng làn da để có sự ngời sáng rực rỡ từ bên trong.

Được pha trộn bởi hoa sứ được phát triển thông qua môi trường nông nghiệp có kiểm soát (CEA) và than củi siêu nhỏ nhằm kích hoạt bằng một sự massage nhẹ nhàng để biến đổi rõ rệt mặt nạ, cho thấy làn da tươi mới và khỏe mạnh hơn. Hương thơm tự nhiên với hoa nhài bản địa, được sử dụng truyền thống ở Trung Quốc để làm dịu làn da trong khi thúc đẩy một cảm giác hài hòa bên trong và một sự ngời sáng đẹp đẽ.

## BẠN SẼ YÊU THÍCH SẢN PHẨM NÀY

- Hoa sứ có nguồn gốc đặc biệt được trồng thông qua môi trường nông nghiệp được kiểm soát.
- Giải độc cho làn da tươi tắn và ngời sáng.
- Cung cấp chất phytonutrients đầy dinh dưỡng để lộ làn da mềm mại và mịn màng hơn.
- Làm cho làn da trông mịn màng hơn, khỏe mạnh hơn và sáng hơn.
- Mang lại cảm giác tươi mát, mềm mại và cân bằng cho làn da.
- Jasmine sambac giúp giảm căng thẳng và thúc đẩy sự hài hòa bên trong cho làn da ngời sáng từ bên trong.
- Ống tuýp là nhựa tái chế (PCR) 38% để hỗ trợ

cam kết bảo vệ hành tinh của chúng ta. Điều này cũng có nghĩa là mỗi gói đều có giao diện độc đáo của riêng nó.

## THÉ MẠNH CỦA SẢN PHẨM

- Hoa sứ - một biểu tượng cho vẻ đẹp ngời sáng và nguồn chất phytonutrients nuôi dưỡng làn da của bạn. Nguồn hoa sứ độc đáo này được trồng thông qua môi trường nông nghiệp được kiểm soát.
- Than củi siêu nhỏ kích hoạt với một massage nhẹ nhàng để biến mặt nạ thành trạng thái giải độc da tích cực nhất.
- Jasmine Sambac, một loại hoa tinh tế và có mùi thơm, được sử dụng truyền thống ở Trung Quốc để làm dịu da đồng thời thúc đẩy cảm giác thanh thần bên trong.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng mặt nạ để nuôi dưỡng và giải độc cho làn da của bạn.

1. Để tập trung vào việc nuôi dưỡng, hãy thoa một lớp nhẹ và đều để làm sạch, để khô mặt và giữ nguyên như vậy.
2. Để tập trung vào việc giải độc, hãy thoa và sau đó mát xa mặt nạ để giải phóng than siêu nhỏ. Để khô trong 10 đến 15 phút, sau đó rửa kỹ bằng nước ấm.

# EPOCH® YIN AND YANG MASK

## THẤY THỬ DÙNG VỚI NHỮNG SẢN PHẨM SAU

Nu Skin® Tri-Phasic White® System  
Nutricentials® Pure Cleansing Gel  
Nutricentials Celltrex® Ultra Recovery Fluid  
Nutricentials Night Supply Nourishing Cream  
ageLOC® Future Serum  
ageLOC Transforming Night

## TÌM HIỂU THÊM VỀ SẢN PHẨM

Công nghệ Groviv?

Groviv là sáng kiến cải tiến nhằm phát triển nguồn nguyên liệu của Nu Skin thông qua môi trường nông nghiệp được kiểm soát.

(CEA) Công nghệ dựa trên sự tiếp cận nông nghiệp.

Các nguyên liệu CEA phát triển trong một cấu trúc phát triển kín bằng cách sử dụng các công nghệ đảm bảo truy xuất nguồn gốc và tính bền vững từ hạt giống đến dung dịch. Nếu bạn thấy nhãn Groviv® trên gói sản phẩm Nu Skin, điều đó có nghĩa là sản phẩm có chứa một nguyên liệu hoặc nhiều nguyên liệu được phát triển thông qua CEA

Tại sao tôi nên kết hợp Epoch Yin and Yang Mask vào chế độ chăm sóc da của mình?

Những đòi hỏi của lối sống hiện đại và ô nhiễm đô thị có thể khiến bạn mất cân bằng theo thời gian. Kết quả là, làn da của bạn có thể trông xỉn màu và suy yếu ở một số khu vực trong khi tắc nghẽn với các tạp chất trên các phần khác. Mặt nạ Epoch Yin and Yang mang lại lợi ích giải độc và dưỡng da rõ rệt trong khi hoa nhài sambac giúp bạn giảm căng thẳng và cảm thấy cân bằng.

Nên sử dụng mặt nạ thường xuyên như thế nào?

Sử dụng một đến hai lần mỗi tuần khi làn da của bạn cần được nuôi dưỡng thêm và/hoặc giải độc.

Epoch Yin and Yang Mask được thiết kế cho loại da nào?

Mặt nạ Epoch Yin and Yang Mask thật sự lý tưởng cho bất cứ ai đang muốn giải độc và nuôi

dưỡng về ngoài của làn da. Mặt nạ được thiết kế cho tất cả các loại da, nhưng nếu bạn có làn da nhạy cảm, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra một vùng nhỏ trước khi áp dụng cho khuôn mặt đầy đủ của mình.

## THÀNH PHẦN SẢN PHẨM

Water (Aqua), Kaolin, Bentonite, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Titanium Dioxide (CI 77891), Pentylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Iron Oxides (CI 77499), PEG-7 Glyceryl Cocoate, Charcoal Powder, Hoya Lacunosa Flower Extract, Jasminum Sambac (Jasmine) Flower Extract, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Camellia Oleifera Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Sodium PCA, Proline, Hydroxyproline, Caprylic/ Capric Triglyceride, Magnesium Aluminum Silicate, Decyl Glucoside, Butylene Glycol, Sodium Stearoyl Lactylate, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Citric Acid, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Styrene/Acrylates Copolymer, Mannitol, Sucrose, Cellulose Gum, Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Hydrogenated Lecithin, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Mica (CI 77019).

